
 

 

 

 

คร้ังที่/2553 
5  สิงหาคม  2553 

“รองนายกฯ สนั่น” หนุน เกษตรฯ สร้างอุโมงค์ส่งน้้าจากล้าน้้าแม่แตงไปเขื่อนแม่งัดฯ – แม่กวงฯ  จ.เชียงใหม่  ภายใต้งบฯ 

1.4 หมื่นล้าน หลังคนในพื้นที่ ประสานเสียง ขานรับ หวังแก้ปัญหาน้้าแล้ง น้้าล้นเข้าท่วมตัวเมือง ได้  สัปดาห์หน้า เตรียม

หารือ รมว.ทรัพยากรฯ พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เล็งอนุมัติเปิดโครงการได้ในปี 2555    

พลตรีสนั่น  ขจรประศาสน์  รองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยภายระหว่างการลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการ

น้้าที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จังหวัดเชียงใหม่  พร้อม ด้วยนายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า   จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาชลประทานเพื่อภาคเกษตรกรรม

และคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดูแลรับผิดชอบเร่ือง

ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด   โดยหนึ่งในการด้าเนินงานที่เร่งผลักดันในขณะนี้ เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้เกิด

เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้้าท่วม /น้้าแล้ง  คือ โครงการเพิ่มปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่กวง

อุดมธารา ในลักษณะของการสร้างอุโมงค์ส่งน้้าจากล้าน้้าแม่ แตงไปยังเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชลและแม่กวงอุดมธารา  ภายใต้

งบประมาณทั้งสิ้น 14,000 ล้านบาท  ซึ่งการจัดสร้างอุโมงค์ส่งน้้านี้ จะแก้ปัญหาขา ดแคลนน้้าในฤดูแล้งและบรรเทาปัญหา

น้้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปีในช่วงฤดูฝนให้คลี่คลายลงได้   

โดยเบื้องต้นได้รับรายงานจากกระทรวงเกษตรฯ ว่าโครงการดังกล่าวมีการส้ารวจออ กแบบทางวิศวกรรม

เรียบร้อยแล้ว และมีการท้าเร่ืองเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ไปยังหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆ แล้วด้วยเช่นกัน  รวมถึงมีการจัดส่ง

รายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแว ดล้อมพิจารณา  ซึ่งหากได้รับ

ความเห็นชอบ กระทรวงเกษตรฯ จะได้เสนอคณ ะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเปิดโครงการต่อไป  และเพื่อให้โครงการมีความ

คืบหน้า ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลทั้งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จะมีการ หารือเป็นการภายในกับนายสุวิทย์  คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ถึงเร่ืองดังกล่าว ใน

สัปดาห์หน้า   เพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วที่สุด  เพราะโครงการน้ีได้รับการ

สนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ ไม่พบปัญหาเหมือนกรณีแก่งเสือเต้นหรืออ่ืนๆ แต่อย่างใด 

ด้านนายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเพิ่ม

ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการเชื่อมต่ออุโมงค์ส่งน้้าความยาว
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ประมาณ 23 กิโลเมตร ระหว่างอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่งัดฯ และอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่กวงฯ  เพื่อน้าน้้าจากอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่งัดฯ 

ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีปริมาณน้้ามากเกินความต้องการไปยังอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่กวงฯ เฉลี่ยปีละ  47 ล้านลูกบาศก์เมตร   ส่วนใน

ระยะที่ 2 เป็นการน้าน้้าจากล้าน้้าแม่แตงที่มีปริมาณเป็ นจ้านวนมาก ส่งให้กับอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่งัดฯ  โดยก่อสร้างประ ตู

ระบายน้้าแม่ตะมานปิดกั้นล้าน้้าแม่แตง บริเวณบ้านแม่ตะมาน ต .กึ๊ดช้าง อ .แม่แตง จ .เชียงใหม่  และก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้้า

ความยาวประมาณ 26  กิโลเมตร  เพื่อให้ประตูระบายน้้ายกระดับน้้าส่งเข้าอุโมงค์ในช่วง ฤดูฝน ที่มักมีปริมาณน้้าเกินความ

ต้องการ ไปยังอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่งัดฯ ได้เฉลี่ยปีละ 113 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งเมื่อรวมกับ ปริมาณน้้าจากอ่างเก็บน้้าแม่งัดฯ 

แล้ว จะมีปริมาณน้ที่สามารถส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่กวงฯ ได้เฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร   ส่วนขั้นตอนของ

การพิจารณารายงานการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น คาดว่าหากกระทรวงเกษตรฯ มีการติดตามและ

ประสานงานกับคณะกรรมการฯ อย่างใกล้ชิด ต่อเน่ือง รวมทั้งจัดท้าข้อมูลตามที่ร้องขอมาในคราวต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ก็

จะผ่านขั้นตอนในส่วนน้ีไปได้ภายในปี 2554 เพื่อขออนุมัตเปิดโครงการในปี 2555 ต่อไป    
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